

คู่มือออนไลน์

(16 พฤษภาคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงคู่เสียดังสามภรรยา การประทับประคองชีวิตคู่จึงเป็นความ รับผิดชอบร่วมกัน

สวัสดิ์ศรีรับ ท่านผู้อ่านคอลัมน์ “คู่มือออนไลน์” ที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ คุณนฤมล เกิดวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2507 เวลา 11.30 น. พิษณุโลก เพศหญิง อาศัยอยู่ในประเทศสก็อตแลนด์

ดวงของคุณนฤมล ก็จัดว่ามีจุดที่อยู่บางเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องอาชีพการงาน และ โชคลาภที่เกิดจากงาน อันเกิดจากดาวที่สลับเรือนเกศตรกัน ซึ่งก็น่าจะให้ผลที่ดีมาก

แต่ก็มีกรรมมาบัง เพราะก็มีดาวร้ายเข้ามาขัดขวางความดีของทั้งสองภพเลย จึงทำให้การส่งผลให้ความดีแก่ตัวคุณไม่เต็มทีนัก แต่ยังไงก็ตาม คุณก็ต้องประสบความสำเร็จในเรื่องทั้งสองเรื่องมาก่อน

ดูจากบุคลิกของคุณ คุณนฤมลต้องเป็นคนคือเอการอยู่ และจะออกทางนักเลง ใจใหญ่ใจโตมิใช่น้อย งานการของคุณก็น่าจะออกทางการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษา การเจรจาต่อรอง อะไรทำนองนี้

ผมขอพยากรณ์ว่า นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2550 คุณน่าจะประสบกับความเสียหายในเรื่องการงานอันเนื่องมาแต่เรื่องเอกสารสัญญา อย่างฉับพลันโดยไม่คาดคิด ทั้งนี้ก็เนื่องมาแต่โยคร้ายเสตศาติ รวมถึง

และนับแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เป็นช่วงที่คุณมีความเสียหายในเรื่องการเงินอย่างหนักทีเดียว และถือเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณเข้าสู่ช่วงคราวเคราะห์ จะทำอะไรก็มีแต่อุปสรรค รวมทั้งมีความเสียหาย หรือเรื่องยุ่งๆภายในครอบครัว

และนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 มา ปัญหาในเรื่องคู่ครอง ความขัดแย้งไม่ลงรอยกับคู่ครองก็เกิดขึ้น

คำถามแรก ผู้ชายที่อยู่ด้วยในปัจจุบันนี้ จะอยู่กันตลอดไปจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งหรือเปล่า (คุณนฤมลยังได้ให้วันเดือนปีเกิดของสามีมาให้ด้วย)

คำพยากรณ์ของผมคงจะตอบคำถามข้อนี้ของคุณได้แน่ครับ เพราะตลอดเวลากว่า 2ปีที่ผ่านมา คุณน่าจะมีความเสียหายในเรื่องรายได้ การครอบครอง มีรายจ่ายมาก และปัญหาในครอบครัว

สามีของคุณมีดวงชะตาเหมือนของคุณในเรื่อง คู่ครอง กล่าวคือ เรื่องชีวิตคู่ของเขาเองก็ค่อนข้าง
เปราะบางเหมือนของคุณ แต่ดวงคู่ของคุณจะค่อนข้างเปราะบางกว่ามาก ชั่วเรือนที่บอกถึงความสุขในชีวิต
หลังแต่งงานของคุณ ก็ถูกกระทบกระเทือนมากด้วย เสี่ยงต่อการแตกแยกในเรื่องคู่มาก

การที่คุณ และ สามี ได้มาพบและครองคู่กันเป็นสามีภรรยา กัน ถือเป็นวาสนาที่เคยทำร่วมกันมา
การประคับประคองชีวิตคู่ให้ผ่านไปตลอดรอดฝั่ง จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ใช่ของใครคนใดคน
หนึ่ง

คำถามที่สอง เพิ่งเสียลูกชายไปเมื่อวันปีใหม่ อยากทราบว่า ทำไมเขาอายุสั้นจัง มันเป็นเวรกรรม
ของเราเองที่ต้องสูญเสียคนที่เรารัก หรือว่าเขาถึงเวลาหมดเวร หมดกรรมของเขา

คุณนฤมลได้ส่งวันเดือนปีเกิดของลูกชาย และรายละเอียดของการเสียชีวิตมาให้ด้วย เมื่อผม
พิจารณาดวงของลูกชายของคุณนฤมลแล้ว ก็พบว่า ชีวิตของเขาถูกลิขิตมาแบบนี้ครับ

ขอเรียนคุณนฤมลว่า การคิดไปว่า การตายของลูกเกิดจากเพราะดวงชะตาของเราไม่ดีนั้น เป็น
เรื่องไม่ถูกต้องครับ เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่า มนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง
กรรมที่ก่อขึ้น ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน ผู้ก่อจะต้องรับผลกรรมด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะป็นในชาตินี้หรือชาติ
ไหน ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถรับผลแห่งกรรมแทนกันได้

อย่างที่ที่สุดก็คือ การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เท่านั้นครับ

อาจจะมีคนบอกคุณนฤมลว่า ดวงในภพที่เกี่ยวกับลูกของคุณได้รับการกระทบกระเทือน จึงทำให้
คุณต้องเสียลูกนั้น ก็ฟังได้อยู่ แต่ไม่ใช่ว่า ดวงในเรื่องลูกของคุณไม่ดีแล้วจะทำให้ลูกของคุณเสียชีวิต

เพราะภพในเรื่องลูกมิใช่หมายถึงเรื่องลูกเพียงประการเดียว แต่หมายถึงการริเริ่มอะไรใหม่ๆ
ความรักในช่วงเริ่มต้น การเลี้ยงโงค เหล่านี้เป็นต้น

แต่กรรมที่เป็นของลูก (บางกรณี) อาจจะไปแสดงผลให้เห็นในดวงของมารดาที่มีความผูกพันกัน
มากๆได้ แต่ไม่ใช่เพราะดวงในเรื่องลูกของแม่ไม่ดี แล้วทำให้ลูกตายนะครับ ขออภัย

เพราะฉะนั้น คุณนฤมล จะต้องตั้งหลักในความคิดที่ถูกต้องเสียก่อน แล้วทำบุญอุทิศส่วนบุญ
ส่วนกุศลให้แก่เขา เพราะในชาตินี้ คุณทั้งสองได้มาเกิดเป็นแม่ลูกกัน มีความผูกพันกันอันพระพุทธเจ้า
เรียกว่า ราหู

แต่ลูกของคุณนฤมล มีกรรมเป็นของตนเองที่ต้องมาชาติใช้ในชาตินี้ เมื่อชดใช้กรรมหมดแล้ว เขา
ก็ต้องไปตามแนวทางแห่งกรรมของเขาต่อไป สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ข้างหลัง อย่างเราๆท่านๆนี้แหละ

ส่วนเรื่องที่ประกาศขายบ้านนั้น ผมคิดว่า คงจะยังอีกสักพักละครับ

หวังว่าจะเป็นแนวทางและวิธีคิดให้แก่คุณณมลได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณณมล ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือดร้อน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ “คุณดวงดาว ” ครับ

